

จีน-อาเซียนร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือ มืออุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศเชิงสถาปัตยกรรม



เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมนานาชาติจีน (เซินเจิ้น) หรือ ICIF ครั้งที่ 14 ได้เปิดฉากขึ้นที่แกรนด์แลนด์ เวนิว โดยในระหว่างพิธีเปิดงานได้มีการประกาศฉันทมติว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศเชิงสถาปัตยกรรมจีน-อาเซียนอย่างเป็นทางการ พร้อมกับประกาศจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมืออุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศเชิงสถาปัตยกรรมจีน-อาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างอุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศเชิงสถาปัตยกรรมจีน-อาเซียน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะมีบทบาทเชิงบวกในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในเชิงลึกและการพัฒนาของทั้งสองฝ่ายในระยะยาว สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประธานฝั่งจีนของคณะกรรมการชุดนี้คือคุณสวี หนิงหนิง ประธานบริหารสภาธุรกิจจีน-อาเซียน ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝั่งจีนคือคุณฟาน จี้ฉวน ประธานกลุ่มบริษัท เซินเจิ้น แกรนด์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด และคุณเกา กัง ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศแห่งเซินเจิ้น

แกรนด์แลนด์ กรุ๊ป ในฐานะประธานบริหารฝั่งจีนของคณะกรรมการความร่วมมืออุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศเชิงสถาปัตยกรรมจีน-อาเซียน จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการและส่งเสริมความร่วมมือจีน-อาเซียน รวมถึงแบ่งปันโอกาสในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศเชิงสถาปัตยกรรมจีน-อาเซียน อันจะนำไปสู่การบรรลุความร่วมมือในระดับสูงที่กว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันเปิดศักราชใหม่ของความร่วมมือและการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ในการประชุม “China-ASEAN: Cooperation, Innovation, Win-Win Summit Forum” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายของวันเปิดงาน บรรดาผู้แทนจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม รวมถึงองค์กรในแวดวงสถาปัตยกรรม งานรับเหมา วิศวกรรม และการค้าต่างประเทศทั้งจากจีนและอาเซียน ได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมและการค้าต่างประเทศในเขตต่างๆ รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับความร่วมมือในอุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศเชิงสถาปัตยกรรมจีน-อาเซียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย การหารืออย่างละเอียดลึกซึ้งของทุกฝ่ายก่อให้เกิดปัญญา ซึ่งเป็นรากฐานอันมั่นคงสำหรับการกระชับความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรม และการสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศเชิงสถาปัตยกรรมของทั้งสองฝ่าย

คำบรรยายภาพ - เหล่าผู้นำและแขกผู้มีเกียรติจากจีนและอาเซียนถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180517/2136297-1-b>

คำบรรยายภาพ - แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน